



Từ tháng 2, toàn bộ trẻ các độ tuổi ở bậc mầm non và học sinh tiểu học, THCS tại TP Quy Nhơn đã trở lại trường học trở lại bình thường. Trẻ em đã dần trở lại trường học trở lại bình thường. Trẻ em đã dần trở lại trường học trở lại bình thường.

đi đến bình thường trở lại trường học trở lại bình thường. Trẻ em đã dần trở lại trường học trở lại bình thường.

Các **CĐCS** trường học đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phòng dịch với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Công đoàn các trường học đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tránh sơ suất quan trọng là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. **Chào mừng tiếp nhận thông tin**

chính thống, những văn bản chỉ đạo trong công tác phòng dịch của các cấp, các ngành và liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật. Công đoàn các trường học đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tránh sơ suất quan trọng là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. **Chào mừng tiếp nhận thông tin**

Với 1.640 học sinh, Trường THCS Lê Hồng Phong là trường có nhiều học sinh nhất thành phố. Để việc dạy học trở lại trường học trở lại bình thường, công đoàn phối hợp cùng nhà trường thực hiện đồng bộ các hoạt động dạy học đồng bộ đúng quy định, linh hoạt, phù hợp với thực tế và an toàn trong công tác phòng chống dịch. Cô giáo Lê Thị Mai - Phó

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

Trưởng THCS Lê Hồng Phong cho biết: “Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn chú trọng triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề;

tranh thủ thời gian vàng ngọc trực tiếp chăm sóc học sinh đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên dạy học các nội dung trọng tâm, cốt lõi”.



